



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กอ.รมน.อัมผลิตครูคืนถิ่น ทุ่มงบ15ล.ให้มศว รับนร.3จว.ได้เพิ่ม

กอ.รมน.หนุนผลิตครูคืนถิ่น ทุ่มงบ 15 ล้านบาทให้ มศว รับเด็กสาม จว.ชายแดนได้เข้าโครงการเพชรในตม จากปีละ 3 คนรับเพิ่มในปีการศึกษา 2550 เป็น 15 คน

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า มศว ร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ผลิตครูคืนถิ่นในชื่อของโครงการเพชรในตม มาเป็นเวลา 20 ปี แต่เดิมโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะพื้นที่สี่ชมพูที่ยังมีความขัดแย้ง ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยรับเด็ก ม.6 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย เข้ามาเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้เพียงปีละ 3 คน และจังหวัดอื่นๆ รวมรุ่นละ 30 คน และเข้ามาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาก็กลับท้องถิ่นตัวเองเพื่อเป็นครูสอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โครงการเพชรในตมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ขณะนี้ กอ.รมน.ได้หารือกับ มศว เพื่อประสานงานกัน รับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้เข้าสู่โครงการเพชรในตมเข้ามาเรียน 15 คน ในปีการศึกษา 2550 โดย กอ.รมน.เป็นผู้ให้ทุนการศึกษา จะได้เด็กแต่ละจังหวัดเข้าสู่โครงการเพชรในตมจังหวัดละ 5 คน กอ.รมน.พร้อมจะสนับสนุนในเรื่องการต่อเติมหอพักที่มีอยู่ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้และรุ่นต่อไป มีโอกาสได้เข้าเรียนเป็นเงิน 15 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มเด็กที่เพิ่มขึ้นในโครงการเพชรในตม” อธิการบดี มศว กล่าว

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้คิดต่อว่า อยากให้นักเรียนจากสามจังหวัดชายแดนใต้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนที่หลากหลายในคณะอื่นๆ ด้วย จึงให้เด็กโครงการเพชรในตมที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2550 เข้าพักหอพักที่ มศว องครักษ์ ด้วย เพื่อจะได้รู้ระบบต่างๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น จะเป็นการพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าการให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ จะทำให้เขาเข้าใจประเทศชาติได้ดีขึ้น และจะเป็นสื่อกลางให้คนในท้องถิ่นตัวเองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนที่เข้าสู่เส้นทางอาชีพครู พวกเขาจะขยายผลความเข้าใจสู่คนในท้องถิ่นได้

